

## TRƯỜNG THPT AN LẠC

Bình Tân, ngày 03 tháng 9 năm 2021

### THƯ NGỎ

Kính gửi:

- Quý thầy cô giáo, quý cựu giáo chức, các bạn cựu học sinh nhà trường;
- Quý phụ huynh học sinh nhà trường;
- Quý nhà tài trợ.

Kính thưa Quý vị!

Năm học mới 2021-2022 sắp được khai giảng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn ra phức tạp. Thầy trò Trường Trung học phổ thông An Lạc đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về chuyên môn, trang thiết bị để bước vào năm học mới trong điều kiện đặc biệt hiện nay. Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường sẽ tổ chức dạy học trên Internet trong thời gian giãn cách xã hội. Đa số các em học sinh đã được gia đình tạo điều kiện cho việc sẵn sàng học tập trên internet. Nhưng trong thực tế, qua khảo sát, vẫn còn một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không đủ điều kiện để cho con em học tập qua Internet vì thiếu phương tiện thiết yếu như điện thoại thông minh/ máy vi tính, ...

Trước tình hình đó, Trường Trung học phổ thông An Lạc mở cuộc vận động từ quý thầy cô, phụ huynh học sinh, cựu giáo viên, cựu học sinh, nhà tài trợ, ... nếu có điện thoại thông minh, máy vi tính để bàn, laptop, máy tính bảng, ipad, ... (đã qua sử dụng, truy cập được mạng internet) có thể cho/tặng hoặc cho mượn nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh khó khăn thiếu phương tiện học tập được cùng tất cả các bạn học sinh trong nhà trường được tham gia học tập trực tuyến trong điều kiện không thể đến trường học tập trực tiếp như hiện nay.

Vì tương lai thế hệ trẻ, góp phần tạo sự công bằng trong học tập, động viên khích lệ khát vọng vươn lên của học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Trường trung học phổ thông An Lạc kính mong quý vị quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ.

Chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn và ghi nhận những “tấm lòng vàng” chung tay hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ cho học sinh nhà trường.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về: Trường THPT An Lạc, địa chỉ: 595 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân (Ban Tiếp nhận); Liên lạc: Thầy Nguyễn Văn Xuân – Phó Hiệu trưởng nhà trường, số điện thoại: 0909360907.

*Trân trọng kính chào!*

TM. BAN VẬN ĐỘNG  
HIỆU TRƯỞNG



Trân Phước Đức